



ที่ ลป ๗๒๙๐๑/ว ๑)๒๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ
หมู่ที่ ๔ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ
จ.ลำปาง ๕๒๑๕๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบและแจ้งยืนยันกรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและการใช้ประโยชน์

เรียน ท่านเจ้าของ ผู้ครอบครอง ผู้ทำประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อ้างถึง พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลรายการทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งรายการทรัพย์สินของท่านปรากฏรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) และ/หรือ แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.๔) ที่แนบมาพร้อมนี้

อนึ่ง เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องของข้อมูล จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือท่านตรวจสอบข้อมูล ตามแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บัญชีรายการห้องชุด ซึ่งแนบมาพร้อมนี้ และให้ท่านยืนยันข้อมูล พร้อมส่งข้อมูลให้องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ หรือนำเอกสารการเปลี่ยนแปลงรายการทรัพย์สิน เช่น สำเนาโฉนดที่ดิน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร มาติดต่อกภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าข้อมูลนั้นถูกต้อง ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ จะดำเนินการประเมินภาษีตามข้อมูลดังกล่าวในลำดับต่อไป หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฝ่ายพัฒนา รายได้ กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี ในการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรินทร์ วงศ์เก๋)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ

ส่วนการคลัง

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

โทร.๐๕๔๐๑๙๗๑๑

Email : ๖๕๒๑๐๐๔ @ dla.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ
เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๓๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำรวจแล้วมาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และเพื่อประกาศไว้ ณ สำนักงาน หรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ขอประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แบบ ภ.ด.ส.๓) จึงขอให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตพื้นที่ตำบลหัวเสือ ได้ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง หากเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพบว่ามีข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งขอแก้ไขรายการดังกล่าวได้ภายใน ๑๕ วัน ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ ในวันและเวลาราชการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ เพื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ จักได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

.....
(นายสุรินทร์ วงศ์เก๋)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ